



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๕๒๐๒.๑/๓๖๘๐

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การทบทวนกิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๖๒๙๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายงาน จำนวน ๑ ชุด  
การพิจารณาการศึกษา เรื่อง การทบทวนกิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การทบทวนกิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ศอ.บต. ได้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การทบทวนกิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว มีความเห็นต่อรายงานฯ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การทบทวนกิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ในภาพรวมมีความเหมาะสม เนื่องจากสอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะที่ ๒ ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และจุดเน้นของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อความมั่นคงผ่านโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในรายงานฯ อาทิ การดำเนินนโยบายการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี การประเมินสถานการณ์ตามห้วงระยะเวลา การกำหนดกิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคงที่มีผลลัพธ์ในการลดการบ่มเพาะ ความร่วมมือทางด้านการศึกษากับต่างประเทศ การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติในรายงานฯ ซึ่งยังไม่ได้มีการขับเคลื่อน

หรือยังดำเนิน...

หรือยังดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายในประเด็นต่างๆ อาทิ การเพิ่มระดับการกำกับมาตรฐานสถานศึกษาเอกชน การกำหนดนิยามศัพท์และความหมาย “การศึกษาเพื่อความมั่นคง” การพิจารณาทบทวนงบประมาณที่ใช้จ่ายในแผนงาน/โครงการ การทบทวนปรับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด การประเมินผลสัมฤทธิ์ในแผนงานบูรณาการ รวมถึงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งต่อเป้าหมายลดการบ่มเพาะที่ควรดำเนินการต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายของการศึกษาเพื่อความมั่นคง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อรายงานฯ ว่า ในห้วงระยะเวลาขอบเขตการศึกษาของรายงานฉบับดังกล่าว มีหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งยังไม่ได้นำแผนงาน/โครงการระบุไว้ในรายงานฯ เช่น ศอ.บต. เป็นต้น ประกอบกับขอบเขตและวิธีการศึกษาของรายงานฯ พิจารณานำกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงที่กำหนดไว้เฉพาะภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานฯ ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพการขับเคลื่อนงานการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับข้อความบางส่วนในรายงานฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้คำว่า “การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด” แทน “การลดการบ่มเพาะ” เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(สมเกียรติ ผลประยูร)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนাজังหวัดชายแดนภาคใต้  
โทร./โทรสาร ๐ ๗๓๒๐ ๓๗๔๐



สิ่งที่ส่งมาด้วย